

DỰ THẢO

Tây Hồ, ngày 01 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 của xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Tây Hồ là xã đồng bằng của huyện Thọ Xuân, cách trung tâm huyện 1,5 km, phía Bắc giáp Thị trấn Thọ Xuân, phía Nam giáp xã Xuân Sinh, phía Đông giáp xã Bắc Lương, phía Tây giáp xã Xuân Giang và Thị trấn Thọ Xuân.

Xã Tây Hồ hình thành từ 3 thôn, toàn xã có dân số 4.010 người với 1224 hộ. Tổng số lao động trên địa bàn xã là 2.522 lao động. Trong đó lao động trong lĩnh vực nông nghiệp là 581 người, bằng 23%; lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng là 1.028 người, bằng 40,8%; lao động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại là 913 người, bằng 36,2%.

Tổng diện tích đất tự nhiên 316,09 ha, trong đó đất nông nghiệp là 178,39ha chiếm 56,44%, đất phi nông nghiệp là 137,7ha chiếm 43,56%.

Đảng bộ xã có 318 đảng viên, sinh hoạt ở 8 chi bộ, trong đó có 3 Chi bộ nông thôn; 3 Chi bộ trường học, 01 chi bộ Quân sự xã và 01 Chi bộ Công an xã.

Xã có hệ thống giao thông thuận tiện, có tuyến đường Quốc lộ 47B, 47C đi qua với chiều dài khoảng 3,6 km, giao thông nông thôn được cứng hóa 100%.

Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành chặt chẽ của chính quyền, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu được nhân dân đồng tình hưởng ứng với sự quyết tâm cao, tạo ra sức lan toả lớn trên địa bàn xã và có ý nghĩa sâu sắc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng khởi sắc; công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn từng bước phát triển; lòng tin giữa nhân dân với Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ngày càng được củng cố và phát triển.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu lớn nhất trong xây dựng NTM của địa phương. Xã đã tập trung nhiều biện pháp, chỉ

đạo thực hiện các mục tiêu phát triển sản xuất đem lại hiệu quả lớn trong thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho nhân dân, cho địa phương.

Trong những năm qua Đảng bộ xã luôn đạt trong sạch, vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể luôn đạt vững mạnh xuất sắc, tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng cao; Cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương luôn một lòng tin theo Đảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định khác của địa phương. Tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Cùng với công cuộc đổi mới của Đảng, phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Hồ đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn liền với những giá trị văn hoá truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Trên lĩnh vực kinh tế: Năm 2022 xã Tây Hồ bước vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã chú trọng phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, định hướng cơ cấu kinh tế phù hợp, tạo hành lang thuận lợi cho Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng duy trì và phát triển. Tạo môi trường thông thoáng để hộ có ngành nghề, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, buôn bán giao dịch hàng hóa tăng kinh tế gia đình, xã hội có thêm công việc làm cho nhiều lao động. Tổng thu nhập 2023 đạt 262,535 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,47 triệu đồng/người/năm.

Năm 2022 xã Tây Hồ bắt tay vào xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2023, năm 2024 xã Tây Hồ tăng cường tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích đẩy mạnh phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh một số ngành dịch vụ - thương mại có lợi thế của địa phương. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ cá thể tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để thúc đẩy phát triển thêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khuyến khích chuyển đổi mô hình sản xuất từ nhỏ lẻ sang mô hình liên kết, động viên nhân dân đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề; duy trì và phát triển lĩnh vực xây dựng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, kết quả năm 2023: Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,47 triệu đồng /người/năm, cao hơn mức quy định xã đạt chuẩn nâng cao 12,87%. Hiện nay xã Tây Hồ còn 01 hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới.

Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa từ xã đến

thôn được đầu tư đồng bộ và hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 03/3 Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn đạt trên mức chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển, 03/3 thôn đã thành lập câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ duy trì hoạt động thường xuyên thu hút được trên 70% người dân tham gia. Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong cưới tang, lễ hội; 100% thôn có hương ước, quy ước được nhân dân thực hiện tốt. Trong 3 năm liên tục 3/3 thôn đều giữ vững danh hiệu thôn văn hóa đạt 100%, số gia đình văn hóa đạt 1180/1224 hộ = 96,8%. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, các chế độ chính sách được triển khai kịp thời.

Trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh: Quốc phòng an ninh luôn ổn định, hàng năm đều hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện dân quân và chỉ tiêu giao quân, tình an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định, trên địa bàn xã không có các vụ việc nghiêm trọng xảy ra.

Trong xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của của tỉnh, của huyện, sự nỗ lực của Cấp ủy, Chính quyền và nhân dân trong xã, năm 2016 Tây Hồ được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 4672/QĐ – UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh, năm 2020 là một trong những xã đầu tiên của huyện Thọ Xuân xây dựng NTM nâng cao và được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 5531/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã ”đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020 (đợt 3) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân tiếp tục có sự thay đổi và phát triển.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

1. Mô hình thôn thông minh tại thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ trong tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ là một trong 03 thôn của xã với 251 hộ, 1.242 nhân khẩu, dân cư sinh sống dọc theo trục đường chính của xã, ngành nghề chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và một số ngành nghề khác. UBND xã Tây Hồ đã lựa chọn thôn Nam Thượng để xây dựng mô hình thôn thông minh trên địa bàn xã.

Theo đó UBND xã đã thành lập tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận, ban chỉ huy thôn vừa khảo sát, vừa hướng dẫn các hộ dân trên địa bàn tham gia tìm hiểu chuyển đổi số; phổ cập kiến thức chuyển đổi số cộng đồng, các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng và lập tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng phương thức thanh toán điện tử, giao dịch thương mại điện tử... kết quả như sau:

*** Kết quả thực hiện tiêu chí:**

1.1. Có hạ tầng Internet cáp quang và thông tin di động 3G/4G đến thôn.

- Thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ đã được triển khai lắp đặt hạ tầng Internet cáp quang và hệ thống thông tin di động 3G/4G đồng bộ, hiện đại sẵn sàng cung cấp các dịch vụ Internet băng thông rộng cố định và băng thông rộng di động cho 100% số hộ gia đình và người dân trong thôn, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, học tập, giải trí, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

1.2. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động của thôn có điện thoại thông minh đạt từ 80% trở lên.

Thôn Nam Thượng có 613 người trong độ tuổi lao động, lực lượng lao động chủ yếu là hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và làm việc trong các công ty, hiện có 613/613 người trong độ tuổi lao động có điện thoại thông minh thực hiện được các kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe từ xa, học trực tuyến, chính sách xã hội, phòng, chống dịch, thanh toán điện tử...đạt 100%.

1.3. Cán bộ thôn có ứng dụng các nền tảng số để thực hiện công tác thông tin, truyền truyền trong thôn.

Để đảm bảo cho công tác điều hành và quản lý trên địa bàn thôn, cán bộ thôn lập trang thông tin thôn, các đoàn thể trên nền tảng Zalo để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của địa phương, qua ứng dụng nền tảng số của cán bộ thôn đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận nhanh với thông tin và kịp thời phản ánh với thôn những vướng mắc, đồng thời tiết kiệm được thời gian tổ chức hội họp tập trung, đặc biệt để quản lý về công tác an ninh trật tự.

Việc sử dụng các kênh chuyển đổi số đã kết nối chính quyền địa phương với các doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Công nghệ số đã và đang được áp dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực, rõ nét là trong các ngành dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, ngân hàng, bảo hiểm. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xu hướng, tính tất yếu và vai trò quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế- xã hội có chuyển biến tích cực.

(Có hình ảnh minh chứng Hình 1 kèm theo)

1.4. Có ít nhất 01 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào một trong các lĩnh vực: An ninh trật tự; an toàn giao thông; sản xuất - kinh doanh; y tế; giáo dục; nông nghiệp; du lịch; năng lượng, chiếu sáng; môi trường; phát triển kinh tế - xã hội; phát triển thương hiệu, thị trường; truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tên mô hình: Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ với các thành phần chính như sau:

- Triển khai hệ thống chiếu sáng thông minh
- Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% các cơ sở kinh doanh, buôn bán trong thôn.
- Triển khai tích hợp hệ thống camera của thôn với hệ thống camera an ninh do công an xã quản lý.
- Triển khai ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử.
- Triển khai định danh điện tử VneID cho người dân trong thôn

(1) Triển khai hệ thống chiếu sáng thông minh

a) Mục đích:

Lắp đặt điều chỉnh bật tắt hệ thống điện trên địa bàn toàn thôn để tiết kiệm nguồn điện của quốc gia cũng như tiết kiệm chi phí cho nhân dân. Thực hiện tốt việc quản lý bật tắt đảm bảo đúng giờ mà không cần người dân phải đi bật, tắt điện. Để giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Xây dựng kết nối để quản lý biết được thiết bị tại điểm hư, hỏng để kịp thời có biện pháp tu sửa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

b) Phạm vi:

Áp dụng tại tất cả các cột điện trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ. Ứng dụng được cài đặt thiết bị điện thoại thông minh đối với hệ thống điện lưới quốc gia do đồng chí trưởng thôn, HTX dịch vụ điện năng xã phụ trách.

c) Công nghệ sử dụng:

- Hệ thống quản lý ứng dụng di động đối với điện lưới quốc gia: Được xây dựng trên ứng dụng web linh an toàn, hiệu quả, dễ sử dụng.
- Cơ sở dữ liệu: Được thiết kế trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ, linh hoạt và phổ biến nhất hiện nay.
- Quản lý mã nguồn: Mã nguồn của giải pháp được quản lý trên hệ thống gitlab được dựng trên máy chủ đặt tại IDC của VNPT.
- Tiết kiệm tối ưu hóa điện năng sử dụng, an toàn.

d) Hiệu quả đạt được

- Hệ thống chiếu sáng đáp ứng một cách hiệu quả nhu cầu chiếu sáng công cộng vào ban đêm của nhân dân trong thôn Nam Thượng. Mô hình sử dụng trên nền tảng là hệ thống điện lưới quốc gia để phục vụ chiếu sáng công cộng là rất cần thiết và phù hợp.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân đồng thời phòng chống tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông.

- Đây cũng là một mô hình điển hình và thiết thực nhất để truyền truyền đến nhân dân về tính hiệu quả của việc xây dựng hệ thống điện lưới chiếu sáng, tiết kiệm năng lượng điện sử dụng, thuận tiện trong việc sử dụng, quản lý.

(Có hình ảnh minh chứng Hình 2 và Hình 3 kèm theo)

(2) Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% các cơ sở kinh doanh, buôn bán trong thôn.

a) Mục đích

- Tiết kiệm thời gian, quản lý chi tiêu dễ dàng, không phải lo ngại tình trạng giả mạo nhân viên thu tiền, lừa gạt người sử dụng.

- Thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong chi tiêu, mua sắm và kinh doanh. Qua đó, góp phần cùng xã thực hiện chuyển đổi số thành công trên tất cả các lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền số, công dân số trong tương lai.

b) Phạm vi, quy mô

- Phối hợp với các ngân hàng lập tài khoản thanh toán điện tử cho cho 100% người dân trong độ tuổi lao động của thôn.

- Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% các cơ sở kinh doanh, buôn bán tại thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ.

c) Công nghệ

- Sử dụng mã QR (Quick Response Code) là một dạng mã ma trận được thiết kế để lưu trữ và truyền tải thông tin của ngân hàng và các tổ chức được phép khác được tạo lập cho cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản thanh toán điện tử.

- Người dùng điện thoại thông minh có cài đặt các app thanh toán trực tuyến của ngân hàng mobile banking, ví điện tử (VNPT Pay, Viettel pay, zalo Pay...) thông qua mắt camera trên điện thoại quét mã QR này để thực hiện hoàn tất thanh toán với các sản phẩm đã mua.

d) Hiệu quả triển khai

Với 100% số người trong người trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử và 100% các cơ sở kinh doanh, buôn bán trong thôn chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại thôn đã tạo thuận lợi đáng kể trong việc thực hiện chuyển tiền, rút tiền từ tài khoản, nộp tiền học phí cho con; Thanh toán tiền điện, nước sinh hoạt, mua bán hàng trực tuyến; Thanh toán tiền phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp việc thanh toán của người dân trong thôn được nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế các rủi ro so với việc sử dụng tiền mặt.

(3) Triển khai tích hợp hệ thống camera của thôn với hệ thống camera an ninh do công an xã quản lý.

a) Mục đích

Lắp đặt và tích hợp hệ thống camera của thôn với camera của Công an xã để giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

b) Phạm vi, quy mô

Tích hợp các mắt “Camera với an ninh, trật tự” sẵn có do Ban công an xã quản lý với các mắt Camera của các hộ dân trong thôn lắp. Hệ thống camera trên địa bàn thôn được kết nối với màn hình theo dõi tại trụ sở công an xã và nhà văn hóa thôn.

c) Hiệu quả đạt được

- Nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo đảm ANTT, trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường thôn, làng. Kịp thời nhắc nhở các hành vi, hiện tượng đổ rác sai quy định, tình trạng tham gia giao thông không đội mũ; hạn chế các hành vi trộm cắp vặt, đánh nhau gây mất trật tự, xe vận chuyển làm rơi vãi đất đá vật liệu trên đường.

- Thông tin được chia sẻ minh bạch, người dân cùng tham gia vào việc giám sát nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân với chính quyền, công an xã. Từ đó góp phần hỗ trợ cho các lực lượng công an hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

(4) Triển khai ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử.

a) Mục đích

- Cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tích hợp với thẻ an sinh xã hội tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở y tế nào và bác sĩ có thể biết được tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh tật, không phải làm lại các xét nghiệm không cần thiết, nhất là trong những trường hợp cấp cứu.

- Hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ cũng như nhận thức được lợi ích của việc mua thẻ Bảo hiểm Y tế.

b) Phạm vi, quy mô

Đến thời điểm hiện tại, thôn Nam Thượng có 1.108 nhân khẩu đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Thông qua nền tảng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử người dân có được hồ sơ sức khỏe của cá nhân, khai báo y tế, được tư vấn sức khỏe, đặt hẹn lịch khám ... Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho người dân, với nội dung khám đánh giá các chỉ số: Chiều cao, cân nặng, tính chỉ số BMI, huyết áp, mắt; Khám lâm sàng toàn diện theo các chuyên khoa nội, ngoại, sản, da liễu, thần kinh, RHM, TMH... Xét nghiệm định nhóm máu cho tất cả các đối tượng; xét nghiệm đường máu cho một số đối tượng có yếu tố nguy cơ; siêu âm tổng quát và đánh giá kết quả tình trạng sức khỏe hiện tại.

c) Hiệu quả đạt được

Hồ sơ sức khỏe điện tử là phiên bản số của hồ sơ sức khỏe giấy do Bộ Y tế quy định. Mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử được theo dõi và lưu trữ suốt đời; hồ sơ sức khỏe điện tử được bảo mật, chỉ có những người có liên

quan được tiếp cận thông tin; người dân có quyền quyết định chia sẻ hay không chia sẻ các thông tin cá nhân trong hồ sơ sức khỏe. Hồ sơ điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Bởi hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân sẽ cung cấp thông tin cơ bản về sức khỏe, tiền sử bệnh tật của người dân khi có yêu cầu và theo quy định. Mỗi người dân có thể tự biết tình trạng sức khỏe của mình thông qua hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua mã định danh (ID) và các thông tin bảo mật khác như điện thoại, số chứng minh nhân dân, mã vạch...

Với mô hình về hồ sơ sức khỏe điện tử, trạm y tế xã sẽ thực hiện việc tầm soát sức khỏe cho người dân trong diện quản lý sức khỏe theo hồ sơ sức khỏe cá nhân. Người dân được khám sức khỏe tổng thể, tất cả dữ liệu nhập vào hệ thống trên mạng tạo một hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Mục tiêu nhằm thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, chuyên tuyến. Nhờ hồ sơ sức khỏe cá nhân, mỗi người dân trong thôn có thể tự biết tình trạng sức khỏe của mình thông qua hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua mã định danh (ID) và các thông tin bảo mật khác như điện thoại, số CMND, mã vạch... Các cơ sở khám chữa bệnh có thể lấy thông tin hành chính, lịch sử bệnh, yếu tố nguy cơ, vùng dịch để tham khảo cho công tác khám chữa bệnh, giúp tiết kiệm thời gian, thống nhất, khoa học và chính xác. Hệ thống này cũng cảnh báo về thông tin y tế quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đặc biệt quản lý, theo dõi thường xuyên, kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với cộng đồng.

Cùng với thực hiện khám sức khỏe và trên cơ sở xác định rõ tiền sử bệnh tật gia đình, tiền sử bệnh tật cá nhân hoặc yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe... người dân được tư vấn cho về cách phòng, chống dịch, bệnh, về việc khám định kỳ theo dõi, chăm sóc sức khỏe và tư vấn về dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt, luyện tập thể thao để nâng cao sức khỏe. Có thể nói, hồ sơ sức khỏe điện tử là công cụ giúp chăm sóc người dân một cách toàn diện, liên tục theo nguyên lý y học gia đình, giảm các chi phí liên quan đến y tế.

Việc thiết lập sổ sức khỏe điện tử cho từng người dân trong thôn đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Bởi hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân cung cấp thông tin cơ bản về sức khỏe, tiền sử bệnh tật của người dân khi có yêu cầu và theo quy định. Mỗi người dân có thể tự biết tình trạng sức khỏe của mình thông qua hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua mã định danh (ID) và các thông tin bảo mật khác như điện thoại, số chứng minh nhân dân, mã vạch.

(5) Triển khai định danh điện tử VneID cho người dân trong thôn

Khai báo tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân; tạo tài khoản cho người dân để khai thác, sử dụng các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Sau khi triển khai thực hiện xã đã thành lập các tổ công tác phối hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng về tận thôn và hộ gia đình để hướng dẫn cho nhân dân cài đặt tài khoản định danh điện tử đồng thời hướng dẫn nhân

dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công đến nay toàn thôn có 97% người từ 15 tuổi trở lên người có tài khoản định danh điện tử. Kết quả đến nay đa số nhân dân đã có tài khoản định danh điện tử và biết sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập thực hiện dịch vụ công.

Kết quả đánh giá: Đạt

1.5. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu đạt từ 70% trở lên.

Tây Hồ là 1 trong 5 xã của tỉnh thực hiện thí điểm mô hình “3 KHÔNG” Nhờ việc tạo lập chữ ký số và cài đặt thành công định danh điện tử VNeID mức độ 2, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND xã, tổ chuyên đội số cộng đồng của thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân biết đến và sử dụng nhiều hơn dịch vụ công trực tuyến, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sử dụng phương thức giao dịch hiện đại này.

Theo rà soát của xã Tây Hồ, thôn Nam Thượng hiện có 613 người trong độ tuổi lao động đến thời điểm hiện nay có 613/613 người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe từ xa, học trực tuyến, chính sách xã hội, phòng, chống dịch, đạt 100%.

Người dân trong thôn nay đã không cần đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, UBND huyện để giao dịch mà thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử, qua cổng dịch vụ công. Từ đó làm giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho công dân.

1.6. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động của thôn có tài khoản thanh toán điện tử, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu đạt từ 50% trở lên.

Việc xây dựng thành công mô hình “3 KHÔNG” đã giúp người dân trên địa bàn xã Tây Hồ nói chung, thôn Nam Thượng nói riêng đăng ký tài khoản ngân hàng đạt tỷ lệ cao. UBND xã Tây Hồ đã phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn huyện, tỉnh triển khai thanh toán điện tử, bao gồm: Thanh toán bằng thẻ, thanh toán qua cổng thanh toán, thanh toán bằng ví điện tử và thanh toán bằng thiết bị điện thoại thông minh cho người dân trên địa bàn. Mặt khác, tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức cho người dân nhằm thúc đẩy người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử

Thôn Nam Thượng có 613 người trong độ tuổi lao động, lực lượng lao động chủ yếu là hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và làm việc trong các công ty, hiện có 613/613 người trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử như: Thanh toán bằng thẻ, thanh toán bằng ví điện tử, thanh toán qua điện thoại di động, thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu như thanh toán tiền điện, nước,

giao dịch ngân hàng, mua bán hàng hóa trực tuyến và một số các dịch vụ khác... đạt 100%.

1.7. Thôn có hệ thống camera giám sát an ninh được lắp đặt trên các tuyến đường trục thôn và các điểm sinh hoạt cộng đồng của thôn

Hệ thống Camera giám sát an ninh được lắp đặt và tích hợp hệ thống camera của thôn với camera của Công an xã để giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tích hợp các mắt “Camera với an ninh, trật tự” sẵn có do Ban công an xã quản lý với các mắt Camera của các hộ dân trong thôn lắp. Hệ thống camera trên địa bàn thôn được kết nối với màn hình ti vi tại nhà văn hóa thôn.

Hiệu quả của hệ thống camera giám sát:

- Nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo đảm ANTT, trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường thôn, làng. Kịp thời nhắc nhở các hành vi, hiện tượng đổ rác sai quy định, tình trạng tham gia giao thông không đội mũ; hạn chế các hành vi trộm cắp vặt, đánh nhau gây mất trật tự, xe vận chuyển làm rơi vãi đất đá vật liệu trên đường.

- Thông tin được chia sẻ minh bạch, người dân cùng tham gia vào việc giám sát nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân với chính quyền, công an xã. Từ đó góp phần hỗ trợ cho các lực lượng công an hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

(Có hình ảnh minh chứng Hình 4 kèm theo)

1.8. Điểm sinh hoạt cộng đồng của thôn được lắp đặt wifi, máy tính kết nối Internet, hệ thống hội nghị trực tuyến (hoặc hội nghị truyền hình) kết nối với hệ thống hội nghị trực tuyến của xã.

Thôn đã được cấp 01 máy tính xách tay phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành tại thôn. Tại các điểm sinh hoạt cộng đồng thôn đã lắp 03 cổng wifi miễn phí: nhà văn hóa thôn, đình làng Nam Thượng và khu thể thao thôn phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí của bà con nhân dân trong thôn.

Hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối 1 chiều đã giúp cho bà con nhân dân, các đồng chí đảng viên không phải đi lại khi tổ chức học nghị quyết.

1.9. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động của thôn có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt từ 80% trở lên

Áp dụng thành công mô hình 3 không trên địa bàn xã nói riêng, thôn Nam Thượng nói chung và quá trình xây dựng thôn thông minh 613/613 người trong độ tuổi lao động của thôn Nam Thượng đều cài đặt chữ ký số do VNPT và công ty MISA cung cấp phục vụ cho kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe từ xa, học trực tuyến, chính sách xã hội, phòng, chống dịch, đạt 100%.

1.10. Tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh; cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thôn chấp nhận thanh toán điện tử đạt 100%

Với mục đích thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong chi tiêu, mua sắm và kinh doanh. Qua đó, góp phần cùng xã thực hiện chuyển đổi số thành công trên tất cả các lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền số, công dân số trong tương lai.

Phối hợp với các ngân hàng lập tài khoản thanh toán điện tử cho cho 100% người dân trong độ tuổi lao động của thôn.

Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% các cơ sở kinh doanh, buôn bán tại thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ.

Với 100% số người trong người trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử và 100% các cơ sở kinh doanh, buôn bán trong thôn chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại thôn đã tạo thuận lợi đáng kể trong việc thực hiện chuyển tiền, rút tiền từ tài khoản, nộp tiền học phí cho con; Thanh toán tiền điện, nước sinh hoạt, mua bán hàng trực tuyến; Thanh toán tiền phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp việc thanh toán của người dân trong thôn được nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế các rủi ro so với việc sử dụng tiền mặt

Sử dụng mã QR (Quick Response Code) là một dạng mã ma trận được thiết kế để lưu trữ và truyền tải thông tin của ngân hàng và các tổ chức được phép khác được tạo lập cho cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản thanh toán điện tử. Người dùng điện thoại thông minh có cài đặt các app thanh toán trực tuyến của ngân hàng mobile banking, ví điện tử (VNPT Pay, Viettel pay, zalo Pay...) thông qua mắt camera trên điện thoại quét mã QR này để thực hiện hoàn tất thanh toán với các sản phẩm đã mua.

Ngoài việc tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức, người dân trong thôn còn được phổ biến kiến thức, tuyên truyền thông tin qua hệ thống loa của thôn; thôn cũng chủ động in ấn, phát hành các tài liệu hướng dẫn sử dụng để tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như sử dụng các ứng dụng khác đến người dân.

Việc không sử dụng tiền mặt giúp cho người tiết kiệm thời gian, quản lý chi tiêu dễ dàng, không phải lo ngại tình trạng giả mạo nhân viên thu tiền, lừa gạt người sử dụng. Có thể thấy, việc thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu thế mới hiện nay bởi những tiện ích mà nó mang lại, đây sẽ là sự lựa chọn của nhiều người dân Thôn Nam Thượng trong thời gian tới, từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong chi tiêu, mua sắm và kinh doanh. Qua đó, góp phần cùng xã thực hiện chuyển đổi số thành công trên tất cả các lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền số, công dân số trong tương lai.

2. Kết quả thực hiện tiêu chí nổi trội về chuyển đổi số:

2.1. Công tác chỉ đạo xây dựng lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số:

Xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tây Hồ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là lĩnh vực chuyển đổi số, vì đây là lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của xã. Trong quá trình thực hiện xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai và hướng dẫn thực hiện:

Đảng ủy xã Tây Hồ đã xây dựng Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 10/3/2022 thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở công văn, hướng dẫn của UBND tỉnh Thanh Hóa và của UBND huyện Thọ Xuân, UBND xã Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc thành lập BCD chuyển đổi số cấp xã gồm 11 thành viên do đ/c Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban và ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các đơn vị thôn trên địa bàn gồm 12 thành viên; Xây dựng Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 15/2/2023 của UBND xã Tây Hồ về thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã Tây Hồ năm 2023; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 05/1/2024 của UBND xã Tây Hồ về thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã Tây Hồ năm 2024. Tập trung tuyên truyền, phối hợp với VNPT hướng dẫn triển khai đồng bộ công tác chuyển đổi số đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt việc ứng dụng phần mềm nền tảng số thiết yếu trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng trên phần mềm chuyển đổi số, trọng tâm là các ứng dụng thiết yếu như: Thanh toán điện, nước, mua bán hàng hóa không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến.

2.2. Kết quả huy động nguồn lực đầu tư xây dựng lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số:

a. Kết quả huy động nguồn lực thuộc chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân (Từ năm 2012-2020)

*** Tổng nguồn vốn: 297.357.830.000 đồng. Trong đó:**

- Ngân sách TW, tỉnh hỗ trợ: 10.421.476.000 đồng
- Ngân sách huyện hỗ trợ: 1.502.529.000 đồng
- Ngân sách xã: 37.844.825.000 đồng.
- Nhân dân đóng góp: 247.589.000.000 đồng.

(Trong đó: Nguồn vốn nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông, kênh mương nội thôn, nội đồng, nhà văn hóa thôn là 5.497.000.000 đồng.

Nguồn vốn nhân dân đóng góp nâng cấp đường giao thông, đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa là 242.092.000.000 đồng).

b. Kết quả huy động nguồn lực duy trì, và phát triển thuộc chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân (từ năm 2021-2024)

Tổng kinh phí đã thực hiện:	201,877 tỷ đồng.
Trong đó:	
- Ngân sách trung ương, tỉnh:	1,4 tỷ đồng, chiếm 0,7%
- Ngân sách huyện:	10,394 tỷ đồng, chiếm 5,1%
- Ngân sách xã:	22,227 tỷ đồng, chiếm 11%
- Doanh nghiệp, HTX:	0 triệu đồng, chiếm 0%
- Huy động nguồn lực từ nhân dân	167,856 tỷ đồng, chiếm 83,1%

Trong đó:

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, phúc lợi địa phương 4,943 tỷ đồng, chiếm 2,9%.

+ Xây dựng, cải tạo nhà cửa, công trình phụ của nhân dân 162,913 tỷ đồng chiếm 97,1%.

2.3 Kết quả thực hiện các tiêu chí

Xác định việc chuyển đổi số sẽ giúp người dân được bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ và các ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, từ đó, đẩy mạnh việc phát triển 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng với yêu cầu trong tình hình hiện nay. Xã Tây Hồ đã tích cực huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn xã, đến nay, tổng số nội dung tiêu chí xã tự đánh giá theo lĩnh vực nổi trội về lĩnh vực chuyển đổi số là 8 tiêu chí đạt 8/8 tiêu chí, cụ thể như sau:

2.3.1. Tiêu chí số 1. Tỷ lệ văn bản đến và văn bản đi của xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản có tính mật) đạt 100%.

- Tổng số văn bản đến của cơ quan đến tháng 6/2024 là 1293 Văn bản; Tổng số văn đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc là 1293 văn bản, tỷ lệ là 100%.

- Tổng số văn bản đi của xã tính đến tháng 6/2024 là 236 văn bản; tổng số văn bản đi được ký số và gửi đi trên phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc là 236 văn bản; Tỷ lệ văn bản đi được ký số và gửi đi trên phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc đạt 100%. Đến nay, trừ những văn bản mật, toàn bộ văn bản của xã đều được giải quyết trên môi trường mạng, giúp giảm trên 90% lượng văn bản giấy so với trước đây, theo dõi xử lý văn bản, giải quyết công việc thông qua hồ sơ công việc; thực hiện chế độ báo cáo nhanh; thuận lợi trong trao đổi thông tin nội bộ; trao đổi thông tin giữa các đơn vị với tổ chức bên

ngoài, đồng thời thay đổi phương thức làm việc từ môi trường thủ công sang môi trường mạng, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, điều hành của chính quyền; từ đó góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí: Đạt

(Có hình ảnh minh chứng Hình 5 kèm theo)

2.3.2. Tiêu chí số 2. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và trên các phương tiện truy cập (bao gồm cả thiết bị di động) đạt 100%.

2.3.3. Tiêu chí số 3. Xã có phòng họp trực tuyến:

Họp trực tuyến giảm chi phí và thời gian tổ chức so với các cuộc họp truyền thống, đặc biệt thuận lợi cho việc chỉ đạo điều hành đối với những cuộc họp triển khai quy mô rộng từ Trung ương, tỉnh, huyện với số lượng người tham gia cuộc họp có thể lên tới hàng trăm ở tất cả các điểm cầu từ Trung ương, tỉnh, huyện và cấp xã. Từ những ưu điểm và tầm quan trọng đó xã Tây Hồ đã xây dựng 1 phòng họp trực tuyến kết nối với hệ thống Hội nghị trực tuyến của huyện, tỉnh, Trung ương (tại phòng họp tầng 2 công sở xã). Tại phòng họp trực tuyến của xã được trang bị các thiết bị hiện đại gồm có Camera zoom thu tín hiệu hình ảnh 18x full HD 1080p, bộ xử lý mã hóa nhận và truyền tín hiệu âm thanh, hình ảnh thông qua đường truyền POLY G200; có đường truyền mạng của Vinaphone, màn hình hiển thị LCD 55 Inc phiên bản V8-S506T02-LF1V408 và các thiết bị hỗ trợ như Micro đa hướng thu tín hiệu âm thanh, 01 bộ loa khuếch đại âm thanh. ..

Phòng họp có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết như: Bàn ghế, điều hòa có thể tổ chức họp 50 người. Hiện tại phòng họp trực tuyến của xã đều đáp ứng tốt yêu cầu chuyên đổi số. Ngoài ra tại các thôn đã được lắp mạng Interne và trang bị máy tính, phần mềm để có thể kết nối truyền hình hội nghị trực tiếp với UBND xã, các thiết bị họp trực tuyến được kết nối với truyền hình Mytivi kết nối một chiều đến các thôn để triển khai trực tiếp các nhiệm vụ của địa phương, không phải đi tiếp thu về triển khai lại và có thể tham gia các lớp học phổ biến nghị quyết, chính sách chung của Đảng và nhà nước từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Trước kia chưa có phòng họp trực tuyến, các chủ trương, Nghị quyết phải truyền tải qua nhiều cấp, do hạn chế về mặt thời gian và trình độ của người truyền đạt nên nhiều nội dung phải tóm tắt, việc triển khai đưa vào sử dụng phòng họp trực tuyến đã giúp cán bộ, công chức xã, cán bộ thôn giảm được thời gian, kinh phí đi lại; Thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời; Thành phần tham dự các cuộc họp được mở rộng, công việc được triển khai đồng bộ; Các nội dung quán triệt trực tiếp, đầy đủ góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của xã

- **Đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí:** Đạt theo yêu cầu

(Có hình ảnh minh chứng Hình 7 kèm theo)

2.3.4. Tiêu chí số 4. Xã có sử dụng nền tảng số để chỉ đạo, điều hành từ cấp ủy và chính quyền xã đến 100% cán bộ thôn, bản.

Đảng ủy, UBND xã đã chủ động trong việc triển khai ứng dụng các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, trang thông tin điện tử, các phần mềm do tỉnh cung cấp để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

- Đảng ủy thành lập các nhóm Zalo như: Ban Chấp hành đảng bộ, gồm 13 thành viên; Ban Thường vụ xã, gồm 03 thành viên; Bí thư các chi bộ, 16 thành viên. UBND xã thành lập các nhóm Zalo như: “Ủy ban nhân dân xã”, gồm 41 thành viên; “Ủy ban xã” gồm 11 thành viên; nhóm “nông thôn mới” gồm 46 thành viên; các đoàn thể cũng lập các nhóm để tuyên truyền, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của hội, của địa phương. Các nhóm Zalo của Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể đều được ban hành quy chế hoạt động, đảm bảo tính pháp lý và các quy tắc chuẩn mực khi sử dụng mạng xã hội làm công cụ chỉ đạo, quản lý, điều hành. Cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt các ứng dụng, từ đó các thông báo tới người dân được thực hiện trên ứng dụng thay vì gửi giấy thông báo, cũng như các nội dung về khảo sát toàn dân, lấy ý kiến người dân sẽ được thực hiện trên ứng dụng thay vì thực hiện thủ công, từng bước hình thành xã hội số, công dân số.

Đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí: Đạt

Nhìn chung, qua ứng dụng Zalo, facebook ở xã Tây Hồ để điều hành công việc của địa phương, trên 95% công việc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách và cán bộ thôn đều xử lý trên nhóm Zalo, facebook hoạt động luôn được duy trì đồng bộ, thông suốt.

Việc triển khai thực hiện ứng dụng Zalo, facebook trong thời gian qua đã tác động tích cực đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể nhất là trong hoạt động điều hành hành chính, Đặc biệt, qua ứng dụng nhóm Zalo, facebook đã góp phần kích thích sự năng động, sáng tạo trong điều hành, xử lý công việc, tạo nên sự minh bạch, xử lý ở mọi lúc, mọi nơi kể cả trong và ngoài giờ hành chính kịp thời, nhanh chóng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu kinh tế hạ tầng thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân nâng lên đáng kể; các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được giải quyết đầy đủ, kịp thời; Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Từ kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy - UBND xã sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống đường truyền tốc độ cao tại khu vực Trung tâm xã và thôn, tiếp tục nghiên

cứu phát triển thêm ứng dụng Zalo trong các lĩnh vực như: giải quyết các thủ tục hành chính, quản lý đất đai, môi trường... để ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo, điều hành, hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Ngoài nền tảng Zalo, UBND xã đã tích cực, chủ động phối hợp với VNPT triển khai nền tảng ứng dụng tương tác giữa chính quyền và người dân Thanh Hoá.

* Ngoài sự ứng dụng nền tảng số trong điều hành, xã Tây Hồ đã tích cực ứng dụng nền tảng số trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh:

Trong lĩnh vực kinh tế: Việc áp dụng chuyển đổi số từng bước đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế như: Trong ngành vận tải hành khách, 01 doanh nghiệp vận tải hành khách TNT đã ứng dụng nền tảng số để hành khách đặt vé tự động, quản lý nhân viên, hành khách đi xe, quản lý bến bãi và tuyến đường. Phần mềm đã giúp hành khách không phải đến bến để mua vé, tiết kiệm được thời gian, giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được lượng hành khách để bố trí xe, bố trí người lái xe phù hợp, giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt mọi tình huống từ in phoi vé lập lệnh xuất bến, báo cáo doanh thu bán vé, báo cáo vị trí xe hiện tại và số lượng khách trên xe. Phần mềm còn giúp cho các phụ xe biết được điểm tiếp theo bao nhiêu khách lên bao nhiêu khách xuống... Sử dụng phần mềm nhà xe không phải lo không có khách vì phần mềm hỗ trợ nhà xe cả hệ thống bán vé online giúp tăng lượng khách tăng doanh số bán vé...

Trong lĩnh vực An ninh trật tự: Xã Tây Hồ đã lắp đặt đồng bộ hệ thống camera trên địa bàn xã (bao gồm hệ thống camera công cộng tại các thôn và nhà dân) được tích hợp vào hệ thống quản lý tập trung và kết nối sang ứng dụng ThanhHoaS để chia sẻ cho người dân, công an, chính quyền cùng vào cuộc theo dõi, giám sát ANTT đường làng, ngõ xóm, đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT; đồng thời, phát huy được nội lực của toàn dân trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua giám sát phát hiện nhiều hành vi xả rác bừa bãi; tình trạng tham gia giao thông không đội mũ, phóng nhanh; gây gỗ đánh nhau của một số thanh thiếu niên tại xã Tây Hồ đã được cảnh báo, nhắc nhở kịp thời; công tác đảm bảo ANTT tại các thôn, xóm được đảm bảo; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao; qua trích xuất hệ thống camera giám sát tại xã Tây Hồ đã giúp Công an xã, xử lý nhiều vụ vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn xã. Hệ thống phản ánh hiện trường giúp cho người dân phản ánh kịp thời các vấn đề như xả rác bừa bãi, đánh nhau, gây lộn, các vụ việc vi phạm giao thông ...

Trên lĩnh vực văn hóa: Sử dụng các trang thông tin điện tử của xã (tại địa chỉ <https://tayho.thoxuan.gov.vn>), công thông tin điện tử của huyện Thọ Xuân (tại địa chỉ [https:// tayho.thoxuan.gov.vn](https://tayho.thoxuan.gov.vn)) và trang mạng xã hội zalo, facebook, Youtube, tích hợp trên nền tảng ThanhHoaS để quảng bá hình ảnh quê hương, khơi dậy lòng yêu quê hương, hướng về cội nguồn, gắn kết đồng hương xa quê và kêu

gọi sự ủng hộ, đóng góp của người con xa quê đóng góp xây dựng quê hương, cụ thể như: Xã đã kêu gọi được con em xa quê quyên góp, ủng hộ xây công trào của xã trị giá tới cả tỷ đồng (năm 2022); Các thôn thông qua các nhóm đồng hương kêu gọi con em ủng hộ xây dựng đình làng, nhà văn hóa, đền bà Am của thôn trị giá tới vài tỷ đồng; Kêu gọi đóng góp hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn trong địa phương. Đồng thời thu hút được các công ty doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn như công ty JIMJY, thu hút tới 1000 công nhân; Công ty may Thọ Xuân, công ty giấy Roll Sports thu hút hàng nghìn công nhân... vừa mang lại công ăn việc làm cho lao địa phương, vừa phát triển các dịch vụ kèm theo, đồng thời mang lại nguồn thu nhập đáng kể từ loại hình dịch vụ này cho người dân, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí: Đạt theo yêu cầu

2.3.5. Tiêu chí số 5. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu đạt từ 70% trở lên.

Trên địa bàn xã Tây Hồ có 83,2%. người dân trong độ tuổi trưởng thành đã có hoặc được hỗ trợ điện thoại thông minh cao hơn bình quân chung toàn tỉnh (Bình quân chung toàn tỉnh 60%). UBND xã đã chủ động, tích cực phối hợp với các doanh nghiệp VNPT Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh để hỗ trợ, cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số thiết yếu. Ngoài việc tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức, người dân trong xã còn được tuyên truyền phổ biến kiến thức qua hệ thống đài truyền thanh của xã, phát hành các tài liệu hướng dẫn sử dụng để tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như sử dụng các ứng dụng dịch vụ số đến người dân.

UBND xã thành lập tổ công tác phối hợp với thôn tổ chức rà soát người trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh, qua rà soát trên địa bàn xã có 2.150 người trong độ tuổi lao động, năm 2024 có 1.796/2.150 người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu đạt tỷ lệ 83,5% cao hơn so với tiêu chí 3,5% (tiêu chí 80%).

Một số dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số thiết yếu được người thường xuyên sử dụng như: Tra cứu thông tin chính sách xã hội trên cổng dịch vụ công trực tuyến, tư vấn sức khỏe từ xa qua ứng dụng VOV BACSI24, tra cứu thông tin BHYT, BHXH qua phần mềm VssID, học trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting, Skype, VNPT E-learning, phòng, chống dịch qua ứng dụng nCov, PC- Covid, tra cứu dữ liệu dân cư qua phần mềm VneID.

Đặc điểm nổi trội tại tiêu chí này là tại 03/3 thôn, phòng 1 cửa, UBND xã đã huy động nguồn lực bố trí máy tính, hạ tầng đường truyền internet, wifi miễn phí để tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn trực tiếp người dân nộp hồ sơ dịch

vụ công trực tuyến.

- **Đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí:** Đạt theo yêu cầu
(Có hình ảnh minh chứng Hình 8 kèm theo)

2.3.6. Tiêu chí số 6. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động của xã có tài khoản thanh toán điện tử, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu đạt từ 50% trở lên.

Điểm nổi trội trong việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt ở xã Tây Hồ là sử dụng các “Nền tảng” kết nối với các ứng dụng thanh toán để hình thành việc thanh toán, cụ thể như sau:

Hệ thống một cửa điện tử tại xã đã tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt, ngoài ra tại bộ phận một cửa bố trí QR code thanh toán không dùng tiền mặt cho người đi nộp hồ sơ trực tiếp. Hệ thống tương tác với phụ huynh học sinh tại các nhà trường vnEdu connect đã sẵn sàng cho việc thanh toán học phí. Hệ thống khám chữa bệnh tại các trạm y tế đã được tích hợp sẵn sàng cho việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Ứng dụng chăm sóc khách hàng của VNPT đã được tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt đối với thanh toán cước internet, di động. Tại các cửa hàng đã khởi tạo QR code tài khoản ngân hàng, ví điện tử để dành cho việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Có thể nói với việc có đầy đủ các công cụ hỗ trợ cho việc thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp với cách làm, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn trực tiếp cho người dân của xã đã nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt ở xã Tây Hồ góp phần vào quá trình phát triển công dân số, phổ biến xã hội số.

Xã Tây Hồ có 2.150 người trong độ tuổi lao động, trên 60% lực lượng lao động chủ yếu làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, Tổ công tác của xã phối hợp với các thôn tiến hành rà soát, qua điều tra rà soát năm 2024 có 1.789 người/2.150 người trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử, đạt 83,2% cao hơn so với tiêu chí là 3,2%.

Cùng với việc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, việc sử dụng tài khoản thanh toán điện tử của người dân trong xã đã trở nên khá phổ biến, người dân thường sử dụng tài khoản thanh toán điện tử để thanh toán cho việc sử dụng các loại dịch vụ như: chuyển tiền cho người thân ở xa, nộp tiền học cho con, thanh toán tiền điện, nước sinh hoạt; thanh toán tiền mua hàng trực tuyến, thanh toán tiền phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua ứng dụng E-MobileBanking, internet Bbanking, mã QR pay.

Điểm nổi trội trong việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt ở xã Tây Hồ là sử dụng các “Nền tảng” kết nối với các ứng dụng thanh toán cụ thể:

Hệ thống một cửa điện tử tại xã đã tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt, ngoài ra tại bộ phận một cửa bố trí QR code thanh toán không dùng tiền mặt cho người đi nộp hồ sơ trực tiếp.

Hệ thống tương tác với phụ huynh học sinh tại các nhà trường

vnEduconnect đã sẵn sàng cho việc thanh toán học phí.

Hệ thống khám chữa bệnh tại các trạm y tế đã được tích hợp sẵn sàng cho việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh VNPT HIS.

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của VNPT đã được tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt đối với thanh toán cước Internet, di động.

Tại các cửa hàng đã khởi tạo QR code tài khoản ngân hàng, ví điện tử, VNPT MONEY, VNPAY dễ dàng cho việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Có thể nói với việc có đầy đủ các công cụ hỗ trợ cho việc thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp với cách làm, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn trực tiếp cho người dân của xã đã nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt ở xã Tây Hồ góp phần vào quá trình hình thành công dân số, xã hội số. Trong thời gian tới xã sẽ phổ biến thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt rộng rãi hơn nữa để bắt kịp được với sự phát triển của thế giới..

- Đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí: Đạt theo yêu cầu

(Có hình ảnh minh chứng Hình 9 kèm theo)

2.3.7. Xã có hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Xã Tây Hồ xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh có đầy đủ tính năng của truyền thanh hữu tuyến (có dây) và truyền thanh sóng ngắn FM, nhưng có nhiều ưu điểm nổi bật hơn như không tốn diện tích đặt bộ thu phát, thiết bị tăng âm, phụ trợ, không phải dùng dây để truyền tín hiệu âm thanh. Có thể đặt cụm loa ở mọi nơi có nguồn điện và cán bộ đài truyền thanh có thể vận hành hệ thống ở bất cứ đâu. Tại trung tâm có thiết bị có ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông mở rộng thẻ Sim sử dụng phần mềm IP 4G Radio SYSTEM kết nối với máy tính và điện thoại thông minh để làm chương trình và điều khiển bằng giọng nói, điều khiển từ xa. Tổng số 7 cụm, 21 loa công suất 50W/loa được bố trí tại 3/3 thôn và trung tâm xã.

Việc triển khai và đưa vào ứng dụng Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạt động thông tin, tuyên truyền của hệ thống Đài truyền thanh xã, tạo sự linh hoạt, thuận lợi cho cán bộ vận hành

(Có hình ảnh minh chứng Hình 10 kèm theo)

2.3.8. Xã có hệ thống camera giám sát an ninh trật tự kết nối đến thôn

Trên địa bàn xã có tổng 25 mắt camera an ninh ở những vị trí trọng điểm phủ đều trên quốc lộ 47B, 47C, và các vị trí quan trọng tại các thôn. Hệ thống camera giám sát ANTT là “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của lực lượng công an, giúp khám phá kịp thời các vụ phạm pháp hình sự, quản lý tốt địa bàn dân cư. Từ khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động, từ trụ sở làm việc, lực lượng Công an có thể theo dõi được địa bàn rộng, những điểm nóng, kịp thời huy động

lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Camera an ninh cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thực tế, ở những nơi có lắp đặt camera, người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông khi biết mình có thể bị phát hiện và xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm. Đối với các đối tượng hình sự, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt; một số tụ điểm các đối tượng nghiện ma túy thường xuyên lui tới để tiêm chích, sử dụng trái phép chất ma túy..., việc lắp đặt camera giám sát cũng làm các phần tử này bị tác động tâm lý, không dám manh động hoặc từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật khi nhìn thấy có camera vì lo sợ hành vi của mình có thể bị ghi lại.

Đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí: Đạt

(Có hình ảnh minh chứng Hình 11 kèm theo)

2.3.9. Tỷ lệ các cơ sở y tế, giáo dục, các đơn vị cung cấp các dịch vụ thiết yếu (điện, nước, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin, vệ sinh môi trường....) chấp nhận thanh toán điện tử

+ Trường Mầm non, THCS; 01 Trạm y tế sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác đạt 100%. Trong các năm học 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, có 03/03 trường, từ mầm non đến trung học cơ sở tại xã Tây Hồ đã và đang thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng Agribank chi nhánh Thọ Xuân và Kho bạc Thọ Xuân; các khoản thu dịch vụ thực hiện thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt, nhà trường đã mở tài khoản tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thọ Xuân, đạt tỷ lệ thanh toán 100%. Việc sử dụng tài khoản thanh toán điện tử đã giúp quá trình thanh toán của người dân trong xã được nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế các rủi ro so với việc sử dụng tiền mặt.

Đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí: Đạt

(Có hình ảnh minh chứng Hình 12 kèm theo)

III. NHỮNG MÔ HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TIÊU BIỂU KHÁC CỦA XÃ

1. Mô hình khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”:

Năm 2023 khu dân cư Thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ đã triển khai thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”. Sau khi ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, được cán bộ đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đồng tình hưởng ứng, người dân thôn Nam Thượng và nhân dân trong xã tự nguyện tham gia các hoạt động như dọn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa - cây cảnh nơi công cộng, hiến đất mở rộng đường, xây dựng chỉnh trang tường rào...Đến nay thôn Nam

Thượng và nhiều thôn của xã như được khoác lên mình chiếc áo mới với những con đường rộng, đẹp, sạch sẽ, có đèn cao áp thấp sáng, giúp giao thương thuận lợi, đảm bảo an ninh trật tự... Cụ thể như thôn đã đầu tư mới 54 cột điện và bóng đèn lét chiếu sáng dọc các tuyến đường thôn, có tích hợp tính năng tự động tắt, mở; tu sửa 1,2 km kênh mương; trồng mới hơn 100 cây bóng mát, 2,5km tuyến đường hoa gồm cây như bằng lăng, lim xẹt ... Đây là mô hình rất thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, kinh tế - xã hội phát triển bền vững góp phần hoàn thành tiêu chí “Về cảnh quan môi trường” trong xây dựng NTM kiểu mẫu của xã năm 2023.

Từ kết quả phong trào xây dựng mô hình đã góp phần bảo vệ môi trường, tạo diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp, văn minh... Thời gian tới tiếp tục vận động nâng cao chất lượng các tiêu chí, sáng, xanh sạch đẹp, an toàn và nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn xã; đồng thời nâng lên một bước mới. Đó là tiếp tục tuyên truyền vận động đầu tư, nâng cấp, mở rộng những tuyến đường thôn, liên thôn, ngoài phần hỗ trợ kinh phí của xã, với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, con em xa quê và của nhân dân tại các KDC trong thôn, để mỗi tuyến đường đều mang vẻ đẹp riêng, sạch, đẹp, hiện đại, an toàn...góp phần xây dựng quê hương Tây Hồ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Việc duy trì hiệu quả từ mô hình bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện nếp sống văn minh nông thôn, văn minh đô thị cũng như xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương.

2. Mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu

Bắt tay vào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu xã Tây Hồ luôn xác định rõ người dân là chủ thể trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Ban công tác mặt trận thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đó là mình làm cho mình, mình làm để mình hưởng lợi, lấy vai trò của cộng đồng dân cư là chính, Nhà nước chỉ là hỗ trợ. Phải để cộng đồng dân cư tự bàn bạc, thống nhất lựa chọn nội dung công việc phù hợp theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu để thực hiện. Từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân, qua đó mỗi một người dân đã thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc góp công, góp sức để xây quê hương ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt, Ban công tác Mặt trận các thôn luôn biết khơi dậy các phong trào thi đua sôi nổi về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó, chú trọng huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, vườn, nhà ở hộ gia đình, vệ sinh môi trường, cảnh quan, qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong công tác chỉ đạo,

cũng như tổ chức triển khai, phân công trách nhiệm cho các chi hội, đoàn thể, từng cụm dân cư để thực hiện các chỉ tiêu đề ra của mô hình. Chính vì lẽ đó, mà trong một thời gian ngắn, bà con nhân dân các thôn trong xã đã tự nguyện đóng góp được 2,5 tỷ đồng cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như: Xây dựng được 8,5 km đường điện chiếu sáng, bê tông hoá 3,5 km đường giao thông nông thôn, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa thôn, sân bóng chuyền, lắp đặt đường điện thấp sáng 1.000m, xây dựng công chào Khu dân cư 03/3 thôn, tu sửa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị nhà văn hoá thôn để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Nhờ đó, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện.

(Có hình ảnh minh họa kèm theo Hình 12, Hình 13, Hình 14)

3. Mô hình nhà sạch - vườn đẹp – hàng rào xanh

Thực hiện mô hình dân vận khéo của Hội Phụ nữ xã Tây Hồ phát động triển khai mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp – hàng rào xanh", góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Với phương châm “Cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất, chỉ sau một thời gian ngắn, mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp– hàng rào xanh” đã được Hội phụ nữ xã Tây Hồ phát triển thành phong trào rộng khắp với những thay đổi thiết thực trong đời sống Nhân dân. Lúc triển khai mô hình chỉ lấy 10 hộ làm điểm. Đến nay, đã có 65 hộ thuộc 3 đơn vị thôn trong xã thực hiện.

Có thể nói mô hình “*Nhà sạch - vườn đẹp - hàng rào xanh*”, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, lan tỏa nhanh, rộng, đi vào chiều sâu, tạo ra phương pháp, cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới bền vững, góp phần Nâng cao kiến thức, ý thức bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế gắn với sản xuất sạch cho hội viên, nhân dân. Đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong việc vệ sinh, sắp xếp nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt gọn gàng, ngăn nắp, hạn chế sử dụng túi nilon, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho gia đình và cụm dân cư. Có nhiều hộ gia đình không chỉ cải tạo vườn hộ, cổng ngõ cho gia đình mình, mà còn góp nhiều ngày công để thực hiện các công trình phần việc chung của cụm, hỗ trợ các hộ khó khăn cùng thực hiện đạt các tiêu chí. Và cái được lớn nhất trong thực hiện mô hình đó chính là tính cộng đồng, trách nhiệm, tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia, mối liên kết trong cụm dân cư được phát huy. Những kết quả trong thực hiện mô hình “*Nhà sạch- Vườn đẹp –hàng rào xanh*, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã góp phần quan trọng cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã, thôn đạt Nông thôn mới kiểu mẫu.

(Có hình ảnh minh chứng Hình 15 kèm theo)

IV. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có

điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, nên sau khi đạt chuẩn nông kiểu mẫu, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nổi trội về chuyển đổi số với một số nội dung giải pháp sau:

1. Mô hình thôn thông minh:

Thôn thông minh trong xây dựng nông thôn mới là đưa công nghệ số vào cuộc sống, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn - thành thị. Mô hình “Thôn thông minh” được xã Tây Hồ xác định là một chỉ tiêu để xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Nam Thượng là thôn đầu tiên xây dựng thôn thông minh nên còn những khó khăn vướng mắc, từ kinh nghiệm rút ra khi xây dựng thôn Nam Thượng, BCD xã có kế hoạch để nhân rộng mô hình thôn thông minh trên địa bàn toàn xã trong thời gian tới.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng, cùng với việc đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền, từ đó nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã và tạo ra sức lan tỏa rộng rãi.

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các thôn, đảm bảo 3/3 thôn có hệ thống viễn thông đồng bộ đến 100% hộ dân.

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tổ chức các lớp tư vấn, tập huấn đến tất cả các đối tượng người dân trên địa bàn xã về kỹ năng số để người dân tham gia xây dựng thôn thông minh.

- Phấn đấu đến năm 2025 nhân rộng mô hình thôn thông minh ra 2 thôn còn lại.

- Năm 2024 xây dựng xong xã thông minh

2. Lĩnh vực nổi trội, chuyển đổi số

Đảng ủy, UBND xã tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nổi trội về chuyển đổi số với một số nội dung giải pháp sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí nổi trội về chuyển đổi số theo Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đặt biệt tăng cường thực hiện nghiêm tỷ lệ văn bản đến và văn bản đi của xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản có tính mật) đạt 100%, thực hiện duy trì và nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và trên các phương tiện truy cập (bao gồm cả thiết bị di động) đạt 100%.

- Duy trì kết quả đạt được như hiện nay, đẩy mạnh tổ chức truyền hình Hội nghị trực tuyến từ xã tới các thôn, các buổi học Nghị quyết, quán triệt Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện tới các cấp thôn (tại các nhà văn hóa thôn).

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nền tảng số để chỉ đạo, điều hành từ cấp ủy và chính quyền xã đến 100% cán bộ thôn; ứng dụng hiệu quả nền tảng ThanhHoaS tới 100% người dân có điện thoại di động.

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn tiếp tục tuyên truyền,

mở các lớp tập huấn nâng cao tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu đạt từ 85% trở lên đến năm 2025 đạt 100%.

- Triển khai hiệu quả hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, đầu tư hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT và chuyển dần các hệ thống loa cũ sang công nghệ mới. Mục tiêu đến năm 2025, số hóa đài truyền thanh xã và 100% các cụm loa tại các thôn, xóm.

- Bám sát các chỉ tiêu được ban hành tại Quyết định 3835/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để tổ chức thực hiện trong chỉ đạo và điều hành. Để việc chuyển đổi vừa đảm bảo các tiêu chí nổi trội theo Quyết định 35/QĐ-UBND, vừa đảm bảo rất nhiều các tiêu chí thành phần khác.

- Chuyển đổi số là chuyển đổi về nhận thức, không cần quá nhiều nguồn lực về tài chính. Do đó việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí cần đề cao phương châm, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số. UBND xã Tây Hồ lấy nguồn lực để chỉ đạo, điều hành, thông qua tổ công nghệ số cộng đồng, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn để từng bước nâng cao và phát huy hiệu quả chuyển đổi số góp phần chiến lược chuyển đổi số nói chung của huyện, tỉnh.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu mô hình thôn thông minh và nổi trội về chuyển đổi số. Căn cứ theo các quy định, UBND xã Tây Hồ đề nghị UBND huyện Thọ Xuân, BCD xây dựng nông thôn mới huyện, các cấp có thẩm quyền thẩm định và công nhận xã Tây Hồ đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

Nơi nhận:

- Văn phòng ĐP NTM tỉnh (báo cáo)
- UBND huyện (Thẩm định);
- Văn phòng điều phối XD NTM huyện;
- TT Đảng ủy- HĐND-UBND- MTTQ xã;
- Các thành viên BCD; trưởng các tiểu ban;
- BTCB, trưởng 3 thôn;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trường

